



ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา และมติ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรค ครั้งที่ ๔/๑๕๔๘ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ นั้น

กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรค กำหนดแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

๑. ให้ นางสาวณัฐธิดา สนวนไผ่ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๗๘ กลุ่มโรคไม่ติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่และส่วนราชการเดิม โดยได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในขณะที่เป็นพนักงานราชการ มานับรวมเป็นระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๘.๑/๑๕๔ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๒. ชื่อผลงาน คำโครงเรื่อง และสัดส่วนของผลงานที่จะขอรับการประเมิน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง หากมีผู้ที่ต้องการทักท้วง ให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ หากพบว่าข้อทักท้วงมีมูล กรมควบคุมโรคจะดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ แต่ถ้าพบว่าข้อทักท้วงนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต กรมควบคุมโรคจะดำเนินการสอบสวนผู้ทักท้วง เพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป และหากมีการย้ายในระหว่างการส่งผลงานเข้ารับการประเมิน ให้ถือว่าการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินในครั้งนี้เป็นโมฆะ

ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายปรีชา เปรมปรี)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมควบคุมโรค

แบบสรุปรายละเอียดการขอคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ในการประชุมครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น

ผู้ที่ขอคัดเลือก	ผลงานที่จะขอรับการประเมิน		
	ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา	ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	ผลงานที่เป็นผลงานวิชาการ
<p>นางสาวณัฐธิดา สอนไผ่</p> <p>๑. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๗๘ กลุ่มโรคไม่ติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น</p> <p>๒. ขอคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขั้น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ (บริการทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๗๘ กลุ่มโรคไม่ติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น</p> <p>หมายเหตุ แต่งตั้งได้ตั้งแต่วันที่ผู้รับการประเมินมีคุณสมบัติ ครบถ้วน และผ่านการประเมินผลงานเป็นต้นไป</p>	<p><u>ชื่อเรื่อง</u></p> <p>- ความชุกการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ของ เด็กที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒</p> <p><u>สัดส่วนที่ผู้ขอประเมินปฏิบัติ (%)</u></p> <p>- ร้อยละ ๕</p> <p><u>รายชื่อและสัดส่วนของผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี)</u></p> <p>- น.ส.พสมัย สุระกาญจน์ ร้อยละ ๘๐ - นางสรายุจิต อินทร ร้อยละ ๕ - นางสุพัตรา สิมมาทัน ร้อยละ ๕ - น.ส.ณัฐพร ลีนวิภาต ร้อยละ ๕</p>	<p><u>ชื่อเรื่อง</u></p> <p>- การพัฒนาการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล ด้านการดูแลรักษาวัณโรค โดยการมีส่วนร่วม ของเครือข่ายในพื้นที่สุขภาพที่ ๗</p> <p><u>ชื่อเรื่อง</u></p> <p>- รายงานผลการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล ด้านการดูแลรักษาวัณโรค เขตสุขภาพที่ ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔</p> <p><u>สัดส่วนที่ผู้ขอประเมินปฏิบัติ (%)</u></p> <p>- ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><u>รายชื่อและสัดส่วนของผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี)</u></p> <p>-</p>	



<https://bit.ly/2YnB1hZ>

เค้าโครงเรื่องผลงานที่จะขอประเมิน